

ประเด็นการเมือง ฉบับที่ E10	17 ม.ค. 68	วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น “กาสิโนถูกกฎหมาย”	มุมมองเชิงยุทธศาสตร์กับความท้าทายของประเทศไทย1	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ถอดบทเรียนกาสิโนโลก "Entertainment Complex" สูตรสำเร็จหรือวิกฤตใหม่ - ประเด็นด้านความมั่นคง และการเมือง - ผลกระทบต่อประเทศไทย 	



“กาสิโนถูกกฎหมาย” มุมมองเชิงยุทธศาสตร์กับผลกระทบต่อประเทศไทย¹

ความคืบหน้าของนโยบายเอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ ในประเทศไทย ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ขั้นตอนต่อไป คือ การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนนำกลับเข้าสู่การพิจารณาใน ครม. และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร

จากการพิจารณาเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีที่ให้กาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) จุดประกายการถกเถียงดุเดือดในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนและซับซ้อนของประเด็นนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างแยกไม่ออก บทความนี้จะพาคูณดำดิ่งสู่การวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อทำความเข้าใจมุมมองของประเทศไทย ผลกระทบต่อความมั่นคง และประเด็นทางการเมือง ที่แฝงอยู่ในประเด็นกาสิโนถูกกฎหมาย

ประเด็นกาสิโนถูกกฎหมายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีข้อโต้แย้งทั้งในด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และผลกระทบทางสังคม บทความนี้จะวิเคราะห์กฎหมายที่อนุญาตให้มีการเล่นกาสิโนแบบถูกกฎหมาย โดยยกตัวอย่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งวิเคราะห์มุมมองของประเทศไทยต่อร่าง พ.ร.บ. เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ ผลกระทบต่อความมั่นคง และประเด็นทางการเมือง เพื่อให้สังคมไทย สามารถตัดสินใจ และกำหนดนโยบายที่เหมาะสม สำหรับอนาคตของประเทศ

ถอดบทเรียนกาสิโนโลก "Entertainment Complex" สูตรสำเร็จหรือวิกฤตใหม่²

ถอดบทเรียนกาสิโนถูกกฎหมาย "Entertainment Complex" สูตรสร้างความมั่งคั่งมหาศาล มาพร้อมความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และไม่อาจมองข้ามได้ เมื่อพูดถึง "กาสิโน" และความบันเทิงในรูปแบบครบวงจร หลายประเทศเลือกใช้โมเดลนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ในขณะที่บางประเทศประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ประเทศอื่นๆ กลับต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้าง "Entertainment Complex" หรือ สถานบันเทิงครบวงจร ซึ่งมีกาสิโนถูกกฎหมาย

มาเก๊า เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของความสำเร็จในการใช้กาสิโนเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ ด้วยการเป็นแหล่งรวมกาสิโนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มาเก๊าสามารถสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมการพนันสูงถึงกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีล่าสุด ขณะเดียวกันยังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกว่า 39 ล้านคนต่อปี แต่ความสำเร็จนี้ต้องแลกกับความท้าทายเรื่องการฟอกเงิน การพึ่งพารายได้จากการพนัน และผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ ซึ่งทำให้รัฐบาลมาเก๊าต้องออกกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา



สิงคโปร์ ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ด้วยโครงการมารินา เบย์แซนด์ (Marina Bay Sands) ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงกาสิโน แต่เป็นศูนย์กลางความบันเทิงระดับโลกที่รวมโรงแรมหรู ศูนย์การประชุม พิพิธภัณฑ์ และแหล่งช้อปปิ้งไว้ในที่เดียว สิงคโปร์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 20 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมหาศาล โดยสามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นกว่า 18% หลังเปิดตัว และช่วยสร้างงานในอุตสาหกรรมบริการมากกว่า 45,000 ตำแหน่ง การผสมผสานระหว่างความบันเทิงที่หลากหลายกับความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการ ทำให้กาสิโนในสิงคโปร์ไม่ถูกมองว่าเป็นเพียงแหล่งพนัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ

สหรัฐอเมริกา เมืองลาสเวกัส คืออีกหนึ่งกรณีศึกษาที่สำคัญ เมืองนี้ไม่เพียงแต่เป็นจุดหมายปลายทาง ของนักพนัน แต่ยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยการแสดงระดับโลก งานประชุม และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยรายได้จากการพนันและการท่องเที่ยวที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐเนวาดา ลาสเวกัสกลายเป็นต้นแบบของเมืองที่สามารถดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก แต่ความสำเร็จของลาสเวกัสยังมาพร้อมกับปัญหา เช่น การบริโภคน้ำจำนวนมากในพื้นที่ทะเลทราย และการพึ่งพาการท่องเที่ยวที่ทำให้เมืองมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก



ประเด็นด้านความมั่นคง และการเมือง

บทเรียนจากต่างประเทศที่ได้กล่าวมาชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนและกำกับดูแลอย่างเข้มงวด รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ Entertainment Complex เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

ในบริบททางการเมืองไทย การผลักดันกาสิโนถูกกฎหมายย่อมนำมาซึ่งการถกเถียงและข้อโต้แย้ง รัฐบาลจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และดำเนินการอย่างโปร่งใส เพื่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนจากสังคม ร่าง พ.ร.บ. เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเปิดทางให้มีกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย ก่อให้เกิดประเด็นด้านความมั่นคงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านบวกและลบ ดังนี้

ด้านบวก การนำการพนันเข้าสู่ระบบ อาจช่วยให้รัฐสามารถควบคุมและกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการพนันผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม และบ่อนทำลายความมั่นคง ส่งผลให้เกิดการเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษีจากกาสิโน ถูกกฎหมาย สามารถนำรายได้ส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสวัสดิการสังคม ยกกระดับแหล่งท่องเที่ยว Entertainment Complex ที่มีมาตรฐานสูง ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ



Entertainment Complex

28 มี.ค. 67 สถาปนิก พจนานุกรม พ.ม.ม. สถาปนิก รมว.จร. พ.ศ.

หากเกินขอบเขตคือ รมว. รมว.คมนาคม ขึ้นเสนอต่อไป

การตั้งถิ่นฐาน การกระจายรายได้

ศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสม

เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในไทย

ใบอนุญาต 20 ปี สัปดาห์ได้รางวัลไม่เกิน 5 ปี

ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้ประกอบการ

มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ size S, M, L, XL

สถานที่ตั้งที่เหมาะสม

รัศมีไม่เกิน 100 กม. จากสนามบินนานาชาติ หรือสถานีรถไฟความเร็วสูง

พื้นที่ 22 ไร่ถึง 50 ไร่ ก่อสร้างอาคารไม่เกิน 10 ชั้น

ประมาณการรายได้

จำนวนรายได้ต่อปีประมาณ 12,265 ล้านบาทต่อปี (ประเมินโดยกรมสรรพากร)

มูลค่าที่ดินต่อไร่ประมาณ 2565 บาท

1.5 ล้านบาท

2.2 ล้านบาท

ด้านลบ กาสิโนอาจเป็นแหล่งดึงดูด อาชญากรรมข้าม

ชาติ เช่น การฟอกเงิน การค้ำมนุษย์ การค้ายาเสพติด และการลักลอบเข้าเมือง ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ความเหลื่อมล้ำ หากการกระจายรายได้ไม่เป็นธรรม อาจเกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู่ความไม่พอใจ และความขัดแย้งในสังคม ส่งเสริมการติดการพนัน หนีสิน และปัญหาครอบครัว เป็นปัญหาสังคมที่อาจรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ รวมไปถึงประเทศไทยอาจเกิดการพึ่งพารายได้จากกาสิโนมากเกินไป อาจทำให้ประเทศมีความเสี่ยง หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ การกำหนดขอบเขตการพนันในกฎหมายของประเทศไทย อาจเป็นข้อจำกัดที่ต้องพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การพนันออนไลน์กำลังเติบโต การตัดสินใจในประเด็นกาสิโนถูกกฎหมายจึงเป็น "เดิมพัน" ครั้งสำคัญของรัฐบาลไทย ซึ่งต้องอาศัย วิสัยทัศน์ ความรอบคอบ และ ความรับผิดชอบ เพื่อนำพาประเทศไปสู่ "ชัยชนะ" ที่ยั่งยืน

เพื่อลดความเสี่ยงด้านความมั่นคง รัฐบาลควรมีมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายและการบังคับใช้ ต้องมีกฎหมายที่ครอบคลุม รัดกุม และการบังคับใช้ที่เข้มงวด เพื่อป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม การกำกับดูแล จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และควบคุม การดำเนินงานของกาสิโน อย่างโปร่งใส รวมไปถึงการกำหนดมาตรการป้องกัน: ต้องมีมาตรการป้องกันปัญหาสังคม เช่น การให้ความรู้ การควบคุมการเข้าถึง และการช่วยเหลือผู้ติดการพนัน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ ในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ



การพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ จึงต้องคำนึงถึง "คุณภาพ" ระหว่าง "โอกาส" และ "ความเสี่ยง" ด้านความมั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบ ต่อประเทศชาติ และประชาชน เพราะอาจเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เกิด **ข้อโต้แย้ง** ระหว่างฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายคัดค้าน โดยฝ่ายสนับสนุนมองว่า จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ส่วนฝ่ายคัดค้านกังวลเรื่องผลกระทบทางสังคม และความมั่นคง อาจส่งผลกระทบต่อ **เสถียรภาพทางการเมือง** หากรัฐบาลไม่สามารถบริหารจัดการผลประโยชน์ และผลกระทบจาก

กาสิโนได้อย่างเหมาะสม และ **ความโปร่งใส** ของการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริต และการเอื้อประโยชน์ ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาล

ดังนั้น การเปิดกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย มีทั้งผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบต่อความมั่นคงของประเทศ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องในทุกมิติต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบในทุกมิติ พร้อมทั้งมีมาตรการควบคุม และกำกับดูแลที่เข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศ

การวิเคราะห์ผลกระทบของกาสิโนถูกกฎหมายที่นำเสนอนี้ เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ผลกระทบที่แท้จริงอาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการ ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการพิจารณาความเหมาะสมและการกำหนดมาตรการควบคุมในหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ. เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบในทุกมิติ รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมในด้านกฎหมาย มาตรการ และนโยบาย เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของกาสิโน รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้กาสิโนถูกกฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง โดยไม่บั่นทอนความมั่นคง และไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมไทย

พ.อ.หญิง จันทิรา นาคบุญนำ

อจ.สก.สมย.วทบ.

อ้างอิง

1. กรุงเทพธุรกิจ ข่าวการเมือง ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2025 เรื่อง การเมือง ลุยกาสิโน กลยุทธ์ดูดเงินพันน ดึงท่องเที่ยว ออนไลน์ เข้าถึงเมื่อ 15 ม.ค. 68 เข้าถึงได้จาก <https://www.bangkokbiznews.com/politics/1161882>
2. ฐานเศรษฐกิจ ข่าวต่างประเทศ เรื่อง “ถอดบทเรียนกาสิโนโลก” "Entertainment Complex" สูตรสำเร็จหรือวิกฤตใหม่? เข้าถึงเมื่อ 14 ม.ค. 2568 | 16:00 น. เข้าถึงได้จาก <https://www.thansettakij.com/world/616946>